

# THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY LẬP TỨC**

**Liên hệ:**

Jamie Cargo

[ssacomm@ssa.ocgov.com](mailto:ssacomm@ssa.ocgov.com)

## **Trung tâm Vận động Trẻ em Duy nhất của Quận Cam Nhận Tái công nhận và Mở rộng Dịch vụ**

*Liên minh Trẻ em Quốc gia công nhận Nhóm Dịch vụ Lạm dụng Trẻ em đã liên tục thực hiện  
dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả cho nạn nhân lạm dụng trẻ em*

**Quận Cam, California (Tháng 6 27 , 2024)** — Nhóm Dịch vụ Lạm dụng Trẻ em (Child Abuse Services Team, CAST) một lần nữa được công nhận trên toàn quốc là Trung tâm Vận động Trẻ em (Children’s Advocacy Center, CAC) thông qua sự công nhận mới của Liên minh Trẻ em Quốc gia (National Children’s Alliance, NCA). Tổ chức này cũng đã trao cho CAST sự công nhận theo các Tiêu chuẩn tùy chọn về Trẻ em bị bóc lột tình dục vì mục đích thương mại (Commercially Sexually Exploited Children, CSEC) và Lạm dụng thể chất.

Trong 35 năm, CAST đã tập hợp các cơ quan an toàn công cộng, chuyên gia y tế, nhân viên xã hội, chuyên gia phỏng vấn trẻ em và những người ủng hộ trẻ em trong một nhóm đa ngành để tiến hành điều tra lạm dụng tình dục trẻ em theo cách đặt nhu cầu của nạn nhân lên hàng đầu. Để đáp ứng các tiêu chí cho các tiêu chuẩn tùy chọn, CAST cũng có thể cung cấp dịch vụ cho trẻ em là nạn nhân hoặc nhân chứng của nạn buôn người và bóc lột tình dục vì mục đích thương mại cũng như lạm dụng thể chất.

“Việc tái công nhận của chúng tôi và việc bổ sung các Tiêu chuẩn CSEC và Lạm dụng Thể chất tùy chọn là sự thừa nhận điều khiến Trung tâm Bảo vệ Trẻ em của chúng tôi trở thành độc nhất: mức độ cộng tác và phối hợp cao giữa các ban ngành trong Quận Cam, cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cộng đồng y tế. và tất nhiên, những người ủng hộ trẻ em tình nguyện sẽ ở lại với trẻ trong suốt quá trình điều tra và những người ủng hộ nạn nhân hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình pháp lý,” An Tran, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Xã hội Quận Cam, cơ quan chủ trì của CAST, cho biết.

CAST, CAC duy nhất ở Quận Cam, làm việc với tất cả 23 khu vực thực thi pháp luật địa phương để đưa nạn nhân và nhân chứng đến trung tâm để phỏng vấn pháp y, kiểm tra y tế và/hoặc liệu pháp can thiệp khủng hoảng. Vào năm 2023, CAST đã phục vụ gần 660 trẻ em, thực hiện 478 cuộc phỏng vấn pháp y, hoàn thành 80 cuộc kiểm tra lạm dụng tình dục và 20 cuộc kiểm tra lạm dụng thể chất. Nhân chứng nạn nhân đã có 471 lượt giới thiệu.

NCA đảm bảo tất cả các CAC đều cung cấp cho trẻ em và gia đình các dịch vụ hiệu quả, hiệu suất, phù hợp và tận tình thông qua quy trình công nhận 5 năm một lần.

Giám đốc điều hành NCA Teresa Huizar cho biết: “Nhóm Dịch vụ Lạm dụng Trẻ em đáng được khen ngợi vì đã liên tục cam kết hỗ trợ hiệu quả phong trào CAC trên toàn tiểu bang ở California”. “Là hiệp hội quốc gia và cơ quan chứng nhận cho các Trung tâm Vận động Trẻ em trên toàn quốc, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi nạn nhân của lạm dụng trẻ em đều có quyền tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao nhờ sự hợp tác chuyên nghiệp.”

Nếu quý vị nghi ngờ một đứa trẻ đang bị lạm dụng hoặc bỏ bê, vui lòng gọi Đường dây nóng lạm dụng trẻ

*Cơ quan Dịch vụ Xã hội (Social Services Agency, SSA) Quận Cam kết nối cư dân với các phúc lợi và nguồn hỗ trợ công cộng, bao gồm mua thực phẩm lành mạnh và bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí, cung cấp các dịch vụ bảo vệ cho trẻ em, người lớn tuổi và người lớn phụ thuộc, đồng thời hỗ trợ các gia đình khi họ trở nên tự túc. SSA tuyển dụng hơn 4.500 nhân viên trên khắp Quận Cam. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập [ssa.ocgov.com](http://ssa.ocgov.com)*

em 24 giờ theo số 714-940-1000 hoặc 800-207-4464 hoặc cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương của mình.

###